

**UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH  
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO**

Số: /PGDDT  
V/v tuyên truyền, vận động Nhân dân  
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

*Nghĩa Hành, ngày tháng năm 2023*

**Kính gửi:** Các trường MN, TH và THCS trong huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách BHXH”; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 184-CV/BTGHU ngày 29/11/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện BHXH, BHYT; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về chế độ chính sách BHXH, BHYT, đồng thời khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vận động người thân hoặc người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các trường THCS, TH và MN, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách tham gia BHXH tự nguyện là chế độ ưu việt của Đảng và Nhà nước đối với người thân của ngành giáo dục trên địa bàn huyện Nghĩa Hành không làm việc ở các cơ quan đơn vị nhưng họ vẫn có thu nhập bằng sức lao động của mình bằng việc trích một phần thu nhập để đóng BHXH tự nguyện, khi đủ điều kiện tuổi đời và thời gian tham gia BHXH thì được nhận lương hưu hằng tháng như những người làm việc ở các cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị mỗi trường tuyên truyền, vận động ít nhất 02 người thân hoặc người dân tham gia BHXH tự nguyện trong tháng 12/2023 và duy trì việc đóng vào các năm tiếp theo. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 25/12/2023** qua đ/c Trần Cao Minh Tuấn và số tiền nộp về BHXH huyện (Trương Thị Khánh Ly, số TK: 4503215007262, ngân hàng Agribank chi nhánh Nghĩa Hành) theo mức thỏa thuận..

Nhằm đẩy nhanh chính sách BHXH đi vào cuộc sống và thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị đề ra, đề nghị Ban Giám hiệu các trường triển khai nội dung này đến toàn bộ giáo viên và nhân viên Nhà trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ BHXH huyện để được hướng dẫn./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Tăng Ngọc Thiên**